



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ปัญหาการตั้งครุภักดิ์</b></p> <p>-เสนอบทความ การแก้ปัญหาการตั้งครุภักดิ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย โดยพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภักดิ์ในวัยรุ่น มีการบูรณาการของ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ก.พัฒนาสังคมฯ ก.แรงงาน ก.ศึกษาธิการ และ ก.สาธารณสุข โดยเร่งเดินหน้าออกกฎกระทรวง 4 ฉบับ เพื่อสอดรับกับกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภักดิ์ในวัยรุ่น โดยในส่วนของสธ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภักดิ์ในวัยรุ่น ต่อกรม.โดยมีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อไป</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สถานการณ์การตั้งครุภักดิ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น อัตราคลอดในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 54.3 ต่อพันประชากร ในปี2555 ลงมาเหลือ 42.5 ในปี 2559 และข้อมูลล่าสุด ในปี2560 จาก Health data Center ของกระทรวงสาธารณสุข อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี นับตั้งแต่เดือนต.ค.2559-มิ.ย.2560 อยู่ที่ 36.6 ต่อพัน ประชากร</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่9นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในขณะนี้ว่าจากรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึง 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจำนวน 2,203 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งเมื่อเทียบกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า การระบาดของโรคไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้มากในขณะนี้ จึงทำให้พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาล และเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่สายพันธุ์เดิม ยังไม่มีรายงานพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด และจากข้อมูลที่ระบุว่าพบผู้ป่วยบางรายมีเชื้อไวรัส 4 สายพันธุ์ในผู้ป่วยในรายเดียวกันนั้น ก็ไม่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ แต่อาจจะเป็นเพราะการพูดถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า ที่มักจะมีการฉีดให้แต่ละคนครั้งละหลายสายพันธุ์เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นั้น ๆ โดยในวันนี้ (29 ส.ค.) เวลา 10.30 น. สคร.ที่ 9 นครราชสีมา จะแถลงข่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง</p>
ข่าวสด เดอะเนชั่น	<p><b>วัคซีนไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การใช้วัคซีนป้องกันไขเลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการระบาดของโรคสำหรับประชาชนนั้น กรมควบคุมโรค ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยใช้ข้อมูลความชุกต่อการติดเชื้อไวรัสเด็งกีในประชากรไทยกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว มาประกอบการพิจารณาเพื่อหา กลุ่มอายุที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีน รวมถึงยังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในภาพรวมของประเทศ และผลกระทบเชิงงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำวัคซีนมาใช้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลดังกล่าว</p> <p>นพ.ประดาป สิงหวิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว นักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ ยังคงต้องศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาวัคซีนป้องกันไขเลือดออกมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในขณะที่ภาคประชาชนและทุกหน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชน ยังต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อให้การป้องกันไขเลือดออก เป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p><b>วัคซีนเอชพีวี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การดำเนินการบรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เอชพีวี) อยู่ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ เป็นความร่วมมือหน่วยงานในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ โดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้วางแผนดำเนินการมาหลายปี ที่ต้องการให้เด็กได้วัคซีน เพื่อหวังผลป้องกันมะเร็งปากมดลูกในอีก 20-30 ปีข้างหน้า โดยในระยะแรก ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะวัคซีนมีราคาแพง เข็มละ 1,000 กว่าบาท จนกระทั่งในที่สุด สามารถจัดซื้อได้ที่ราคา 279 บาท จากจำนวนที่ต้องการ 4 แสนโดส วงเงิน 302.46 ล้านบาท ทำให้ประหยัดงบประมาณของประเทศได้ 36.8 ล้านบาทและได้วัคซีนที่สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยได้ การฉีดวัคซีนเอชพีวีจะฉีด 2 เข็มห่างกัน 6 เดือน ในเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ โดยเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนส.ค.60 นี้</p>
ข่าวสด	<p><b>ยุทธศาสตร์ลดวัณโรค</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า วัณโรค มักเป็นปัญหาของประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากการควบคุมรักษายังไม่เข้มข้นและครอบคลุมเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว สำหรับประเทศไทย สธ.กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเกิดของวัณโรคลงร้อยละ 12 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลกนโยบายเร่งรัด โดยต้องปรับปรุงระบบการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้รวดเร็วและครอบคลุม ตัดวงจรระบาด และต้องมีแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ มีภารกิจในการศึกษาและวิจัยการพัฒนายา วัคซีน การป้องกันและรักษาวัณโรค จึงได้ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการวิจัยพัฒนา วิจัย ป้องกัน และรักษาวัณโรค ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ประชุมหารือ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งทบทวนและประเมินกิจกรรมการควบคุมวัณโรคผ่านโครงการวิจัย ทำให้ทราบถึงปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งที่จำเป็นสำหรับปรับปรุงในการพัฒนาแผนงานวิจัยวัณโรคระดับชาติ สามารถจัดทำแผนงานวิจัยด้านวัณโรคระดับชาติเป้าหมายระยะ 1 ปี และ 5 ปี ได้สำเร็จ</p>
ทีวีช่อง NBT	<p><b>มอบรางวัลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานมอบใบรับรองระบบบริหารและประกาศเกียรติคุณห้องปฏิบัติการฯ ให้กับ รพ.ที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน ประจำปี 60 “MOPH LAB &amp; X-RAY STANDARD DAY” ในงานสัมมนาพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐาน สธ.</p>
สวท.	<p><b>คลินิกหมอครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในการลงพื้นที่ จ.ระนอง ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บางรีน และเปิดคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต.บางรีน ว่า รัฐบาลและ สธ. ให้ความสำคัญกับนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน โดยพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ใกล้ชิดกับประชาชน จัดเป็นคลินิกหมอครอบครัว นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพครอบคลุมตลอดช่วงอายุวัย เน้นการมีทีมดูแลถึงบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มคนภาวะเปราะบาง ให้คำปรึกษาแนะนำโดยประชาชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จัดตั้งไลน์กลุ่ม อสม. ที่เข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนประสานกรณีต้องส่งผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการมีความอุ่นใจ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>แนะนำร้านนวดปฏิบัติตามกฎ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันการนวดเป็นศาสตร์เก่าแก่ในการดูแลสุขภาพ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้มีผู้ประกอบการมาขึ้นเรื่องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อขึ้นป้ายสถานประกอบการสุขภาพรายใหม่จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ป้องกันความเข้าใจผิดจากการโฆษณาเกินจริง รวมทั้งรักษาอัตลักษณ์นวดไทย จึงขอให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ยึดหลักกฎหมายตั้งชื่อสถานประกอบการให้เหมาะสม ไม่โอ้อวดเกินจริง พร้อมให้ติดป้ายแสดงให้เห็นชัดเจนหน้าสถานประกอบการ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย</p>
สยามรัฐ	<p><b>เสพติดความหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ข้อมูลคนไทยบริโภคน้ำตาลถึง 28.4 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งสูงกว่าคำแนะนำถึง 4.7 เท่า ซึ่งการได้รับปริมาณน้ำตาลมากเกินไป จะทำให้ร่างกายไม่สามารถเผา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผลาญหรือนำไปใช้ไม่หมด กลายเป็นไขมันสะสมในร่างกาย และเป็นสาเหตุให้ร่างกายหลังสารอินซูลินออกมามากเกินไป จำเป็น ทำให้ในระยะยาวร่างกายจะผลิตอินซูลินได้น้อยลงหรือด้อยประสิทธิภาพจนทำให้ร่างกายเกิดโรคเบาหวาน รวมถึงอาจทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา จึงควรกินหวานให้น้อยลง สั้ หวานน้อยให้เป็นนิสัย สร้างความเคยชินในการรับประทานคุมน้ำตาลให้ไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคจิตเวช</b></p> <p>-เสนอบทความ ปัจจุบันปัญหาของกลุ่มโรคจากความผิดปกติทางสุขภาพจิต เช่น โรคจิตเภท ซึมเศร้า โรคอารมณ์ สองขั้ว รวมถึงการติดสุรา สารเสพติด นับเป็นปัญหาสำคัญและเรื้อรังในประเทศไทย รศ.นพ.ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ เครือข่ายนักวิจัย สวรส. จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบาดวิทยาประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ มีข้อเสนอต่อ สธ. ในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ควรให้ความสำคัญในการลงทุนด้านงบประมาณและพัฒนา ระบบบริการด้านสุขภาพจิตในเชิงรุก โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยแบบบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เรียกว่า Collaborative Care ส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในการค้นหาและคัดกรองการเจ็บป่วยทางจิตเวชในชุมชน อำนวยความ สะดวกในการส่งต่อสถานพยาบาลจิตเวชใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ และอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนที่ริเริ่มโดย สปสช.เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ส่งเสริมให้มีการเยี่ยมบ้าน ติดตามผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน แต่อาจยังมีข้อจำกัด ที่ต้องการพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น โครงการยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วย จำนวนไม่น้อยที่หลุดออกจากระบบการรักษา หรือผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาจากพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น หากเป็นไปได้ ควรศึกษาและพัฒนาระบบการคิดต้นทุนและการเบิกจ่ายบุคลากรที่ร่วมดูแลผู้ป่วย โดยไม่จำเป็นต้องอยู่สังกัด เดียวกับสธ. ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องระบบการส่งต่อ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยในชุมชน ส่วนมาตรการในระยะยาว เช่น เพิ่มการผลิตบุคลากรทางด้านจิตเวชในพื้นที่ขาดแคลน ยังคงต้องดำเนินการต่อไป</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>โครงการเน็ตประชารัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบ e-Health e-อสม. เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพให้กับคนในชุมชน และได้ดำเนิน โครงการเน็ตประชารัฐ ติดตั้งแล้ว 3 หมื่นหมู่บ้าน คาดว่าอีก 3 เดือนข้างหน้าจะติดตั้งเพิ่มอีก 2.4 หมื่นหมู่บ้าน และ อีก 1.8 หมื่นหมู่บ้าน สุดท้ายจะใช้งบจากกองทุนจากข้างนอก</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคมือเท้าปากในเวียดนาม</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์เชิงป้องกันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม แถลงว่า พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่ว ประเทศแล้ว 43,162 คน ในปีนี้ แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโรงเรียนจะเปิดภาค เรียนในเดือน ก.ย. นี้</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch